



ด้วยรักและผูกพัน



ดิษณาบุสรุณ

ผู้เกษียณอายุราชการ **60**

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา





เสียดายแก้วแห่งวงการอันล้ำค่า
พระคุณท่านประทับใจให้คำนิมิต
ขอจดจำคุณความดีที่ท่านมีให้
เป็นแบบอย่างปฐุชนียบุคคล
ท่านจะลาเราอาลัยด้วยใจรัก
ขอเทพไทได้ดลบันดาลพลัน
เราทุกคนจะสานต่อท่านก่อกิจ
จะสืบทอดเจตนาให้ก้าวไกล

ทำงานมาจนเกษียณเวียนมาถึง
เป็นที่หนึ่งอยู่ในใจทุกคน
ปูแนวทางสร้างสิ่งใหม่ในทุกหน
ความเมตตาปราณีล้วนพันดวงมาร
ถึงเวลาท่านได้พักอย่างที่ฝัน
ทุกคืนวันประสพสุขสันต์ทุกขัศคลา
สิ่งท่านคิดปวงแนวทางให้
ด้วยอาลัยและความรักจากทุกคน





พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

งานของครูเป็นงานพิเศษ ผิดแปลกกว่างานอื่นๆ กล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญ ก็คือว่า ครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจ ซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจ และภูมิใจอยู่แล้ว และยอมยิ่งภูมิใจกว่าข้าวของเงินทอง และยศศักดิ์เสียอีก เพราะความมุ่งมั่น เพราะความยิ่งใหญ่ ไม่อาจบันดาลความผูกพันทางใจอันแท้จริงจากผู้ใดได้ แต่ความผูกพันนั้นผูกพันใจคนไว้ได้โดยอัตโนมัติ

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ครูอาวุโสประจำปี ๒๕๑๖

๙ ตุลาคม ๒๕๑๖



รักโดยความรักต่อกัน@ สาขาสายใยมุกิตา

ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศ
ครบเกษียณราชการกำหนดไว้
เพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรัก
แม้ว่างงานใช้จะวางซึ่งความรู้

ถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่
แม่พ้นไปแต่ไม่พ้นความเป็นครู
แม้อกายพักเหนื่อยกายใจยังสู้
ขอเชิดชูเกียรติไว้ในใจชน

คำนิยม



ในเส้นทางชีวิตของข้าราชการครู บุคคลที่
ตั้งใจทำงาน จนถึงวาระเกษียณอายุราชการ
นับได้ว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ
เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่อุทิศเวลาให้กับราชการ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ
ฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ เป็นความสำเร็จบนเส้นทางชีวิตราชการและเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อข้าราชการรุ่นต่อไป คุณครูเฉลิมฉง พิทักษ์ และคุณครูจันลี
วงศ์สุน ได้สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่น ขัดเกลาลูกศิษย์
ตัวน้อยๆ ให้กลายเป็นเยาวชนคนดีของชาติ ด้วยความอดทน เสียสละซื่อสัตย์
สุจริต และมีคุณธรรมประจำใจ จนถึงวันที่ต้องเกษียณอายุราชการไป นับว่า
เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของชีวิต ผมมั่นใจว่าเกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดเวลา
ที่คุณครูทั้งสองท่านปฏิบัติราชการ จะอยู่ในใจของทุกคนและลูกศิษย์ทุกคนตลอดไป
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และคุณงามความดี ที่คุณครูเฉลิมฉง พิทักษ์
และคุณครูจันลี วงศ์สุน ได้กระทำมาตลอดการปฏิบัติราชการ จงเป็นอาณิสต์
ให้ท่านและครอบครัว อุดมไปด้วยพลาณามัย ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง
และจงประสพแต่ความสุขสวัสดิ์ตลอดไป



นายพีชรินทร์ หยาตไธสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา



คำนิยม

ปี พ.ศ.2560 นี้ โรงเรียนศรีสมเด็จพัฒนาวิทยา

มีบุคลากรคุณภาพที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน

คือ ท่านรองผู้อำนวยการเฉลิมธง พิทักษ์ และคุณครูจันสี วงศ์ลุน ทั้งสองท่านล้วนเป็น
ฟันเฟืองทางการศึกษาที่สำคัญ เป็นพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนศรีสมเด็จพัฒนาวิทยา
และศิษย์ทั้งหลายได้ก้าวเดินอย่างมั่นคง ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดี มีไมตรีจิต มีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เป็นบุคคลที่อุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มกำลัง เต็มเวลาและเต็มความ
สามารถ เห็นได้จากความสำเร็จของลูกศิษย์ทั้งหลายในแต่ละรุ่น กระผมรู้สึกดีใจ ภูมิใจ
ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านทั้งสอง ท้ายที่สุดนี้ ขอให้บุญกุศล คุณงามความดี ที่ท่าน
ทั้งสองได้กระทำมาตลอดชีวิตการรับราชการ จงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ที่แข็งแรง และขอให้ท่านจงมีความสุขในชีวิตวัยเกษียณตลอดไปครับ

ถึงเวลาหยุดพัก จักครานี้
ขอคุณพระศรีรัตน ๓ ส่งผ่าน
ขอทุกท่านรื่นรมย์และขึ้นบาน
สุขสำราญบานเกษมเปรมปรีดิ์เทอญฯ



นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
โรงเรียนศรีสมเด็จพัฒนาวิทยา

คำนิยม



วันเกษียณอายุราชการเป็นวันแห่งเกียรติยศ
และความภาคภูมิใจ ของข้าราชการทุกคน
กระผมขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณคุณครูเฉลิมฉง พิทักษ์
และคุณครูจันลี วงศ์สุน ที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังปัญญาในการปฏิบัติงาน
จนครบวันเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐ นี้ คุณครูทั้งสองท่านเป็นบุคคล
ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่มีคุณค่า ไม่สามารถประเมินค่าได้
ตลอดระยะเวลาที่ท่านทั้งสองรับราชการ ท่านได้สร้างคุณงามความดี
เสียสละ อุทิศทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน อย่างเต็ม
ความสามารถ เอื้อประโยชน์ต่อสังคม มีความมานะ อดทน จวบจนวาระ
เกษียณอายุราชการ กระผมหวังว่าท่านทั้งสองจะใช้ชีวิตหลังเกษียณ
ตามสัจธรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ กระผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลร้อยเอ็ด โปรดจงบันดาล
คุ้มครองคุณครูทั้งสองท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักของครอบครัว
และทุกคนตลอดไป



นายภราดร จันทพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา



ในชีวิตของคนที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ผู้คนในสังคม
ต่างตั้งความหวัง ฟากความหวังที่จะให้อบรม

ขัดเกลา ลูกหลานที่ทุกคนส่งมาเล่าเรียนให้เป็นคนดี ซึ่งคนที่มารับบทบาท
แม่พิมพ์ของชาติ จะต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ขยัน และอดทน
ต่อความยากลำบาก ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เกียจคร้าน
ที่ผู้หนึ่งผู้ใดสามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งคุณครู
เฉลิมธง พิทักษ์ และคุณครูจันสี วงศ์ลุน ก็สามารถเดินเข้าสู่เส้นชัยได้
อย่างสวยงาม น่ายกย่องชื่นชมในคุณงามความดีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสองท่าน
ทำให้ทุกคนเป็นที่ประจักษ์ว่า ท่านนั้นเปรียบประดุจเพชรที่มีคุณค่ามหาศาล
สมกับที่เป็น แม่พิมพ์ของชาติ ในโอกาสนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย พุทธานุภาพแห่งหลวงปู่พิมพ์ หลวงปู่ขาว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้คุณครูทั้งสองท่าน จงมีความสุข ความเจริญ
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละทุกประการ



นายรินทร์ น้อมระวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

ความทรงจำ...ร่วมระดม





นายเฉลิมรงค์ พิทักษ์

เกิดวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2499
 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 2 บ้านป่าเม้า
 ต.เมืองเบ็ญจ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 สมรสกับนางปราศรัย พิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
 โรงเรียนนอดุลยวิทยาคาร (ศุภราชวิทยาลัย)



มีบุตรธิดา จำนวน 2 คน คือ

1. นายภาณุพงศ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเบ็ญจ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
2. นางสาวพิมพ์โพยม พิทักษ์ ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วัฒนศึกษา สพม.25 อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

2. ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 : โรงเรียนบ้านกระแซงใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 : โรงเรียนอรจันทร์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.ศ.1-ม.ศ.5 : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ
 ระดับชั้นประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
 ระดับปริญญาตรี (คป.) : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

3. ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2522-2523 ครูศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนรุ่นแรก ของจังหวัดร้อยเอ็ด
 พ.ศ. 2524 ครูประถมศึกษา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
 พ.ศ. 2525-ปัจจุบัน ครูโรงเรียนเหล่าด้อวิทยาคม (โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา)

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และ เหรียญจักรพรรดิมาลา







ความในใจ...

เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ที่เราได้มาปฏิบัติราชการที่บ้านหลังนี้ ได้พบ ได้ร่วมงาน กับผู้บังคับบัญชา พี่น้องฯ รุ่นแล้วรุ่นเล่า ตั้งแต่ผู้บริหารคนแรกจนถึงปัจจุบัน เราทุ่มเท วันและเวลาให้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ มิได้หวังอะไรมากกว่าความสุขใจที่ได้เห็น ผลิตผล ที่ได้ออกดอก ออกผล ประสบ แม้จะนานมากแต่ก็ภาคภูมิใจผลสำเร็จรุ่นต่อรุ่น ตลอดจน โดยได้รับความร่วมมือ จากเพื่อนพ้อง พี่น้อง และผู้บังคับบัญชา คอยชี้แนะ ช่วยเหลือและสนับสนุนตลอดมา 35 กว่าปีที่ผ่านมา ได้หยุดเวลาการทำงานของตนไว้ ณ ที่ตรงนี้ ตรงที่เราเคยเดิน อยู่ ก็น วันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง หรือบางวันมากกว่า 12 ชั่วโมง รวมเวลาแล้วหลายหมื่นชั่วโมง หลายล้านวินาที แม้จะนานมากแต่ก็ ภาคภูมิใจ เพราะ

เรารักบ้านหลังนี้

เราพอใจบ้านหลังนี้

เราคิดถึงบ้านหลังนี้

และวันนี้ ถึงเวลาที่เราจะออกจากบ้านหลังนี้

แล้ว เราอาลัย คิดถึง และเสียดาย เราจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้ในความทรงจำ....ตลอดกาล



นางฉวีศรี วงศ์คุณ

เกิดวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2500

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 15 บ้านหนองเจริญ

ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

สมรสกับ นายสมบูรณ์ วงศ์คุณ อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง

มีบุตรบุญธรรม จำนวน 1 คน คือ นางสาวจิรบูรณ์ วงศ์คุณ

มีหลานที่น่ารัก 2 คน คือ เด็กหญิงปราณปรียา วงศ์คุณ (น้องน้ำอูน)

และ เด็กหญิงขวัญเกล้า วงศ์คุณ (น้องน้ำผึ้ง)



2. ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 : โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราชวรศรีภักดี)

ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 : โรงเรียนบ้านโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน

จ.ร้อยเอ็ด

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.ศ.1-ม.ศ.3 : โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด

ระดับชั้นประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) : วิทยาลัยครูสกลนคร

อ.เมือง จ.สกลนคร

ระดับปริญญาตรี (บริหารการศึกษา) : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย

วิทยาเขต ร้อยเอ็ด



3. ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2521 : บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม อ.ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2545 : ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ครูโรงเรียนเหล่าอ้อวิทยาคม (โรงเรียนศรีสมเด็จพัฒนาวิทยาลัย)





ความในใจ...

ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี ที่ข้าพเจ้าได้รับราชการ
ในตำแหน่งแม่พิมพ์ของชาติ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะตนเอง
เป็นคนที่โชคติดคนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสได้ก้าวเข้ามาอยู่
ในบ้าน ศพว. ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต
ซึ่งทำให้ข้าพเจ้า ได้รับแต่สิ่งดีๆ ทั้งความรักที่จริงใจ

จากพี่ๆ น้องๆ ความเมตตาจากผู้บริหารทุกท่าน ตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ต้องขอขอบคุณความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกคนที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และที่ลืมไม่ได้
คือ องค์การที่เป็นผู้ให้ทุกอย่างทุกอย่าง จนเกิดความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจใน
ชีวิตการรับราชการของตัวข้าพเจ้าเอง และที่สำคัญ ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมพี่น้อง
เลือนหน้าเงินแสดงตลอดไป



ตั้งคณะอำเภ...ร่วมชมขบวน

